

ชื่อเรื่อง	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผู้ศึกษาค้นคว้า	วุฒิสักดิ์ ศักดิ์ศรีบำรุง, หยกอนงค์ สุระหาญ
ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล สอตระภูณ
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วท.ม. สาขาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
คำสำคัญ	ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยว, Trip Planner

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการท่องเที่ยว โดยผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวตามภาค สถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยวตามประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ ภูเขา น้ำตก ทะเล รวมทั้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชอบท่องเที่ยวตามเทศกาล วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลสถานที่พักอาศัยตามสถานที่ท่องเที่ยว และตามจังหวัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวมีด้วยกันหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือชอบท่องเที่ยวด้วยกลุ่มเล็กๆ หรือนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยว เมื่อผู้ศึกษาทำการศึกษาแล้ว ต้องการให้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวมีประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งให้มีความสุขและสนุกที่สุด

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษานักท่องเที่ยวของไทยและต่างประเทศที่สนใจจะวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ศึกษาจึงพัฒนาและออกแบบระบบ เพื่อให้ นักท่องเที่ยวใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ นักท่องเที่ยวจะทราบได้ทันทีว่า การท่องเที่ยวในแต่ละการเดินทางนั้น ถ้าสนใจท่องเที่ยวประเภทนี้งบประมาณเท่านี้ จะสามารถค้นหาราคาโปรโมชั่นต่างๆ กับทางบริษัทท่องเที่ยวได้ และสามารถศึกษาหาข้อมูลของบริษัทท่องเที่ยวและเลือกบริษัทท่องเที่ยวที่จะร่วมการเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ได้ เพื่อเป็นประโยชน์และประกอบการตัดสินใจที่จะวางแผนการท่องเที่ยวในแต่ละการเดินทาง แล้วยังสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูล เมื่อนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกลับมาแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถบอกเล่าประสบการณ์ผ่านทางบล็อกของนักท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นประโยชน์และประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ และบริษัทท่องเที่ยวได้